



แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1

บทนำ

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

อนุมัติ

เทศบาลตำบลไชยปราการ

30 ตุลาคม 2551

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลไชยปราการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	1.91	822,400	3.26	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6	3.82	1,044,000	4.14	สำนักปลัด กองการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	3.82	1,085,000	4.30	กองช่าง, กองการศึกษา กองสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	35	22.29	4,413,000	17.50	กองการศึกษา กองสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	38	24.20	10,407,800	41.26	สำนักปลัด, กอง การศึกษา

					กองสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	12	7.64	1,330,000	5.27	สำนักปลัด,กอง การศึกษา กองสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	57	36.31	6,121,100	24.27	สำนักปลัด,กอง การศึกษา กองช่าง,กองคลัง กองสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น	157	100	25,223,300	100	

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลไชยปราการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1	อุดหนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาการผลิต และรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาการผลิตและรายได้	กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล	385,000	สำนักปลัด							
2	อุดหนุน กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	47,000	สำนักปลัด							
3	ค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ประจำตำบลปงค่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอด ฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	100,000	สำนักปลัด							
4	อุดหนุนให้ ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย นตผ. อำเภอไชยปราการ	ที่ทำการอำเภอ ไชยปราการ	12,000	สำนักปลัด							
5	อุดหนุน ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	เทศบาล	100,000	สำนักปลัด							

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลไชยปราการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	อุดหนุนให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดในเขตเทศบาล	เขตเทศบาล	225,000	กองการศึกษา						
2	โครงการซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริโครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	100,000	กองช่าง						
3	รายจ่ายจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	เขตเทศบาล	400,000	กองสาธารณสุข						
4	ค่าใช้จ่ายโครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	เขตเทศบาล	300,000	กองสาธารณสุข						
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง มลพิษทางอากาศ/สิ่งแวดล้อม และอบรม	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	30,000	กองสาธารณสุข						

	<p>พื้นที่วิชาการ อาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>และสิ่งแวดล้อม</p>									
6	<p>อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล (โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน)</p>	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคาร ขยะในโรงเรียน</p>	<p>โรงเรียน ในเขตเทศบาล</p>	30,000	กองสาธารณสุข						

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

		วันขึ้นปีใหม่	ตำบลไชย ปรากฏ									
6	ค่าจ้างงานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	60,000	กองการศึกษา							
7	ค่าจ้างงาน 5 ชั้นวามหาราช และงาน ฤดูหนาวประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 5 ชั้นวามหาราชและงานฤดูหนาว	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	500,000	กองการศึกษา							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
8	ค่าจ้างงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	200,000	กองการศึกษา							
9	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	เทศบาล	30,000	กองการศึกษา							

	ไชยปราการสัมพันธ์	กีฬาไชยปราการสัมพันธ์	ตำบลไชย ปราการ									
10	ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	50,000	กองการศึกษา							
11	ค่าจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	20,000	กองการศึกษา							
12	ค่าจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีวันออกพรรษา	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	20,000	กองการศึกษา							
13	ค่าจัดงานทำบุญสลากกัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ในการจัดงานทำบุญสลากกัณฑ์	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	80,000	กองการศึกษา							
14	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าพิธีทาง ศาสนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	40,000	กองการศึกษา							
15	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดงานประเพณีท้องถิ่น	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	50,000	กองการศึกษา							

	ประเพณีรดน้ำคำหัวผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่	รดน้ำคำหัว	ปราการ																
20	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมสภาวัฒนธรรม)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	10,000	กองการศึกษา														
21	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (เพื่อบวชสามเณรภาคฤดูร้อน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อนให้เด็กและ เยาวชน	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	10,000	กองการศึกษา														
22	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน เมรุ	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	2,700,000	กองการศึกษา														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	สถานที่	งบประมาณ	หน่วย	พ.ศ.2551
--------------	-----------------	-----------------------	---------	----------	-------	----------

		กิจกรรม	ดำเนินการ		ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
23	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (บูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบูรณะปฏิสังขรณ์ โบสถ์พระวิสุทธิวงษ์ บ้านห้วยบง	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	50,000	กองการศึกษา							
24	อุดหนุนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แก่โบสถ์ พระวิสุทธิวงษ์ บ้านห้วยบง	เขตเทศบาล	15,000	กองการศึกษา							
25	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (ถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อุดหนุน ถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	50,000	กองการศึกษา							
26	อุดหนุนให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมจริยธรรมเด็กนักเรียน)	เพื่ออบรมจริยธรรมเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	50,000	กองการศึกษา							
27	อุดหนุนให้ชมรมผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น เช่น แห่ไม้ค้ำ และประเพณีอื่น ๆ	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	100,000	กองการศึกษา							
28	อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	เทศบาล	10,000	กองการศึกษา							

อำเภอไชยปราการ งานรดน้ำคำหัว คณะสงฆ์ ผู้สูงอายุในเทศบาล สงกรานต์	กิจกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้อง	ตำบลไชย ปราการ										
--	------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
29	อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครอง อำเภอไชยปราการ เพื่อออกร้านงาน ฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การออกร้านงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	5,000	กองการศึกษา							
30	อุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครอง อำเภอไชยปราการ งานวันปืยมหาราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชย ปราการ	3,000	กองการศึกษา							
31	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่จิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	เทศบาล	10,000	กองการศึกษา							

	เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง	และส่วนที่เกี่ยวข้อง	ตำบลไชย ปรากฏ										
32	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปงดำ เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	10,000	กองการศึกษา								
33	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดอรัญญวาสี เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	10,000	กองการศึกษา								
34	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านท่า เพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และส่วนที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	10,000	กองการศึกษา								
35	เงินอุดหนุน ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอไชยปรากฏ และชมรม/กลุ่ม ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ฯ ในการทำ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	เพื่อใช้ใน โครงการกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ ดำเนินการในกิจกรรมงานด้าน สาธารณสุข ของชมรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทน วัสดุ ฯล	เทศบาล ตำบลไชย ปรากฏ	50,000	กองสาธารณสุข								

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

เทศบาลตำบลไชยปราการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดจากผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	200,000	สำนักปลัด						
2	ค่าโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนที่ประสบปัญหา	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	200,000	สำนักปลัด						
3	อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	70,000	สำนักปลัด						
4	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มฌาปนกิจ ฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	สำนักปลัด						
5	โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการอบรมอาสา	เทศบาล	100,000	สำนักปลัด						

10	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกัญยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประชาชนด้านกัญยาเสพติด	เทศบาลตำบลไชยปราการ	80,000	กองการศึกษา						
11	ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนทั่วไป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เทศบาลตำบลไชยปราการ	80,000	กองการศึกษา						
12	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด/เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไชยปราการ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	30,000	กองการศึกษา						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
13	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล	โรงเรียนในเขตเทศบาล	60,000	กองการศึกษา						
14	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนไชยปราการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียน	โรงเรียน	10,000	กองการศึกษา						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
20	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ /ชมรม อสม.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตาม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ชมรม อสม.	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	10,000	กองสาธารณสุข						
21	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และแกนนำชุมชนท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอสม. ฯลฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	500,000	กองสาธารณสุข						
22	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออกและโรคติดต่อในพื้นที่	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	300,000	กองสาธารณสุข						
23	ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนกำเนิด แก่สุนัข/แมว และอบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และฉีดวัคซีนกำเนิดแก่สุนัข/ แมว และอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	100,000	กองสาธารณสุข						
24	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการ และกลุ่มเสี่ยง	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการอบรมฟื้นฟู ผู้ประกอบการร้านอาหาร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	กองสาธารณสุข						

25	ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	กองสาธารณสุข						
----	--	--	-------------------------	--------	--------------	--	--	--	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
26	อุดหนุน ให้แก่ กลุ่มรักสุขภาพใน เขตเทศบาล	เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมออกกำลังกาย ในชุมชน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	220,000	กองสาธารณสุข						
27	อุดหนุน ให้แก่ สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวง สาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิดชอบทาง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	เพื่อใช้จ่ายใน โครงการสุขภาพดีเริ่มต้น ที่บ้าน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	620,000	กองสาธารณสุข						
28	อุดหนุน ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขต เทศบาล จำนวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน	เพื่อใช้จ่ายโครงการพัฒนาการดำเนิน งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู่บ้าน ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	352,000	กองสาธารณสุข						

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลไชยปราการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	โครงการควบคุมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	สำนักปลัด						
2	โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2552	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	200,000	สำนักปลัด						
3	โครงการ อปพร. ร่วมใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอปพร. ร่วมใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	250,000	สำนักปลัด						
4	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาล	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	สำนักปลัด						
5	อุดหนุนให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	เทศบาล	250,000	สำนักปลัด						

	อำเภอไชยปราการ (ฝึกอบรมตำรวจชุมชน)	ฝึกอบรมตำรวจชุมชน	ตำบลไชยปราการ								
10	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ (จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ให้หมู่บ้าน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	300,000	กองการศึกษา						
11	อุดหนุนให้แก่ กอกร้อย ดชด. ที่ 334	เพื่อการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สาร เสพติดในเด็กนักเรียน	กอกร้อย ดชด. ที่ 334	30,000	กองการศึกษา						
12	ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบล ไชยปราการ	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม การปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด เทศบาลตำบลไชยปราการ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	100,000	กองสาธารณสุข						

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เทศบาลตำบลไชยปราการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
1	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	100,000	สำนักปลัด						
2	ค่าจ้างเหมาและบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าจ้างทำความสะอาด สอาดสำนักงาน ค่าเบี้ยประกันหรือ ค่าจ้างเหมาแรงงานและอื่น ๆ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	250,400	สำนักปลัด						
3	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	120,000	สำนักปลัด						
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	เทศบาล	60,000	สำนักปลัด						

ชนิดมือถือ	ชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง	ตำบลไชยปราการ		
------------	----------------------------	---------------	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
21	ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณไฟวับวาบ (ไฟไซเรน) ชนิดตั้งพื้น จำนวน 2 ชุด	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	80,000	สำนักปลัด						
22	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	15,000	สำนักปลัด						
23	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer Laser	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	5,190	สำนักปลัด						
24	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการ ทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะ เดียวกัน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	40,000	กองคลัง						
25	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ และอื่น ๆ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	กองคลัง						

		ที่เกี่ยวข้อง									
26	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล	เทศบาลตำบลไชยปราการ	40,000	กองคลัง						
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองคลัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองคลัง	เทศบาลตำบลไชยปราการ	204,000	กองคลัง						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
28	โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและเจ้าหน้าที่	เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเสียภาษีในงานจัดเก็บรายได้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เทศบาลตำบลไชยปราการ	30,000	กองคลัง						
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดเก็บรายได้	เทศบาลตำบลไชยปราการ	57,000	กองคลัง						
30	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	เทศบาล	130,000	กองคลัง						

35	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการ ทำสิ่งของต่าง ๆ ของกองการศึกษา	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	30,000	กองการศึกษา						
36	ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร กลางวัน	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	650,000	กองการศึกษา						
37	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ- ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ไชยปราการ 1	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	400,000	กองการศึกษา						
38	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	20,000	กองการศึกษา						
39	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของกองการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของกองการศึกษา	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	150,000	กองการศึกษา						
40	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	30,000	กองการศึกษา						
41	ค่าจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	120,000	กองการศึกษา						

42	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณสุขหรือทำสิ่งของต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข	เทศบาลตำบลไชยปราการ	50,000	กองสาธารณสุข						
----	-------------------	---	---------------------	--------	--------------	--	--	--	--	--	--

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
43	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงครุภัณฑ์	เทศบาลตำบลไชยปราการ	400,000	กองสาธารณสุข						
44	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการรักษาความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อม และงานโรงฆ่าสัตว์	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในการปฏิบัติงานโรงฆ่าสัตว์	เทศบาลตำบลไชยปราการ	545,690	กองสาธารณสุข						
45	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	50,000	กองสาธารณสุข						
46	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานบัญชีเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานบัญชีแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	เทศบาลตำบลไชยปราการ	4,500	กองสาธารณสุข						

		จำนวน 1 ตัว									
47	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบสวิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบสวิง มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 1 ตัว	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	1,200	กองสาธารณสุข						
48	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ขนาด 18 ประตู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ขนาด 18 ประตู จำนวน 1 ตู้	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	8,800	กองสาธารณสุข						
49	ค่าจัดซื้อเครื่องช็อคไฟฟ้า (ช็อคให้สลบ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช็อคไฟฟ้า (ช็อคให้สลบ) จำนวน 1 เครื่อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	150,000	กองสาธารณสุข						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2551					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
50	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง แบบข้อแข็ง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	19,000	กองสาธารณสุข						
51	ค่าจ้างเหมาและบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เครื่องจักรในการทำสิ่งของต่างๆ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	150,000	กองช่าง						

		ค่าจ้างเหมาบริการ								
52	ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	30,000	กองช่าง					
53	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของกองช่าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของกองช่าง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	250,000	กองช่าง					
54	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	50,000	กองช่าง					
55	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล 3 เพส 5 แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บาดาล 3 เพส 5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	40,000	กองช่าง					
56	ค่าจัดซื้อชุดกระเช้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระเช้า จำนวน 1 เครื่อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	36,000	กองช่าง					

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	สถานที่	งบประมาณ	หน่วย	พ.ศ.2551
-------	-----------------	-----------------------	---------	----------	-------	----------

ที่		กิจกรรม	ดำเนินการ		ดำเนินการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
57	ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	เทศบาล ตำบลไชยปราการ	14,000	กองช่าง						

